

-สำเนา-

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
สมัยสามัญ สมัย ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

ผู้มาประชุม ๑๙ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเจริญ พนัรัมย์	ประธานสภา อบต.ลำดวน	เจริญ พนัรัมย์	
๒	นายสุรินทร์ โพธิรัมย์	รองประธานสภา อบต.ลำดวน	สุรินทร์ โพธิรัมย์	
๓	นายพิเชษฐ์ ทองนำ	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๒	พิเชษฐ์ ทองนำ	
๔	นายปราโมทย์ ช้อนกลิ่น	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๓	ปราโมทย์ ช้อนกลิ่น	
๕	นางจินตนา ทะเรรัมย์	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๔	จินตนา ทะเรรัมย์	
๖	นางสาวลินดา มะลิซ้อน	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๕	ลินดา มะลิซ้อน	
๗	นางสุกัญญา นະลอยรัมย์	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๖	สุกัญญา นະลอยรัมย์	
๘	นายจิรวัดน์ นະรานรัมย์	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๗	จิรวัดน์ นະรานรัมย์	
๙	นายเหลือ สังเกตกิจ	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๘	เหลือ สังเกตกิจ	
๑๐	นายวรวัตร อะรมสุข	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๙	วรวัตร อะรมสุข	
๑๑	นายบุญมี ศุนย์รัมย์	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๑๐	บุญมี ศุนย์รัมย์	
๑๒	นายกรรชัย ก่อแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๑๑	กรรชัย ก่อแก้ว	
๑๓	นางน้ำอ้อย รัตน์ะดี	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๑๒	น้ำอ้อย รัตน์ะดี	
๑๔	นายศักดิ์ดา บรรดาดี	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๑๓	ศักดิ์ดา บรรดาดี	
๑๕	นายถาวร บรรจถรณ์	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๑๔	ถาวร บรรจถรณ์	
๑๖	นางสาวเจียร ลักขร	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๑๕	เจียร ลักขร	
๑๗	นางบุษบา หวังหมูกกลาง	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๑๗	บุษบา หวังหมูกกลาง	
๑๘	นายวรโชติ กำลั้งรัมย์	สมาชิกสภา อบต.ลำดวน ม.๑๘	วรโชติ กำลั้งรัมย์	
๑๙	นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์	ปลัดอบต./เลขานุการสภา อบต.ลำดวน	วรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์	

ผู้ไม่มาประชุม คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสาน บรรจถรณ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	ประสาน บรรจถรณ์	
๒	นายเพชรสายชล อะพินรัมย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	เพชรสายชล อะพินรัมย์	
๓	นายกิตติพงษ์ ทรัพย์วัฒนา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	กิตติพงษ์ ทรัพย์วัฒนา	
๔	นางสาวภาวดี สายบุตร	เลขานุการนายก อบต.ลำดวน	ภาวดี สายบุตร	
๕	นางวัชรี ประเสริฐสวัสดิ์	หัวหน้าสำนักปลัด	วัชรี ประเสริฐสวัสดิ์	
๖	นางสาวพิจิตรา บุญทา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	พิจิตรา บุญทา	
๗	นายธวัชชัย พิลาธรรมย์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ธวัชชัย พิลาธรรมย์	
๘	นายสุภัทร รสหอม	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	สุภัทร รสหอม	
๙	นางสาวจิราพร ทะนวนรัมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	จิราพร ทะนวนรัมย์	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๐	นายประเทือง บังสันเทียะ	หน.ฝ่ายอำนวยการ	ประเทือง บังสันเทียะ	
๑๑	นายวิศวกร คุณโน	นายช่างโยธา	วิศวกร คุณโน	
๑๒	นายชาญชัย ส้ารวมจิต	นักวิเคราะห์ฯ	ชาญชัย ส้ารวมจิต	
๑๓	นางธนภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์	นักวิเคราะห์ฯ	ธนภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์	
๑๔	จำเอนกนุเบศร์ ศรีคุณ	รองปลัด อบต.ลำดวน	นุเบศร์ ศรีคุณ	
๑๕	นายอัครเดช วงศ์น้ำคำ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	อัครเดช วงศ์น้ำคำ	
๑๖	นางมล กำลั้งรัมย์	คนงาน	มล กำลั้งรัมย์	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน มาครบองค์ประชุม ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเข้าห้องประชุม และเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน นายเจริญ พนิรัมย์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ประธานสภา

นายเจริญ พนิรัมย์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนำพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ๒ ราย

- ๑. นายสุภัทร รสหอม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
- ๒. นายธวัชชัย พิลาธรรมย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ขอเชิญแนะนำตัวครับ

นายสุภัทร รสหอม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุภัทร รสหอม ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับ

นายธวัชชัย พิลาธรรมย์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายธวัชชัย พิลาธรรมย์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับ

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ประธานสภา

นายเจริญ พนิรัมย์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา

นายเจริญ พนิรัมย์

ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่แจกให้กับ

ทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง ขอได้แจ้งให้ที่ประชุมได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบ ๑๗ เสียง งดออก ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมรับรอง

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระชู้ถาม

-ไม่มี-

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ญัตติที่ ๑ รายงานการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการประดูระบายน้ำ บ้านศาลาพร้อมวางท่อส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนชี้แจง ขอเชิญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประสาน บรรจถรณ์

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสาน บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ขอชี้แจงญัตติ เรื่อง รายงานการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการประดูระบายน้ำ บ้านศาลาพร้อมวางท่อส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

หลักการ

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ขอรายงานการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าริมชี เพื่อก่อสร้างโครงการประดูระบายน้ำ บ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดดังนี้

ตามที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๘ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางมีความประสงค์ที่จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าริมชี เพื่อก่อสร้างโครงการประดูระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาใช้ประโยชน์ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๗ บุคคลใดที่มีความจำเป็นและประสงค์จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้ตามแบบ
ป.ส. ๒๐ แล้วแต่กรณีท้ายระเบียบนี้ ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่
อธิบดีกำหนด และให้จัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็น ที่ต้องขออนุญาต
ประกอบคำขอด้วย ทั้งนี้ อาจดำเนินการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ฯลฯ วรรคหนึ่งถึง
วรรคสี่สอง ฯลฯ

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ยื่น
เอกสาร ดังนี้ (๑) – (๓) ฯลฯ

(๔) หลักฐานการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ

ดังนั้น กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง
ที่ ๘ ขอแจ้งการอนุญาต ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าริมชี เพื่อก่อสร้างโครงการประตุ
ระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนทราบ เพื่อจักได้นำไปประกอบการพิจารณา
อนุญาต

เหตุผล

จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เพื่อทราบรายละเอียด
การเข้าทำประโยชน์ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าริมชี เพื่อก่อสร้างโครงการประตุระบาย
น้ำ บ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ต่อไป

-รับทราบ-

มติที่ประชุม

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ญัตติที่ ๒ ขอรายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลำดวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำดวนชี้แจง ขอเชิญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประสาน บรรจถรณ์

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสาน บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำดวน ขอชี้แจงญัตติ เรื่อง รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

หลักการ

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน มีความประสงค์ขอรายงานการ
ประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) ที่เรียกว่า การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ของอปท. ประจำปี ๒๕๖๖ โดยการกำหนดชุดตัวชี้วัดและกำหนดค่ามาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัด ซึ่ง อปท. ควรดำเนินการให้มีผลการจัดบริการผ่านค่ามาตรฐาน เรียกว่า “ค่ามาตรฐานขั้นต่ำ” โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการบันทึกข้อมูลการจัดบริการตามตัวชี้วัดในระบบประเมินประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.ถ. (www.odloc.go.th) โดยได้เปิดระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อให้ อปท. บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนได้มีคำสั่งที่ ๑๗๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ได้ดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.ถ. (www.odloc.go.th) ซึ่งดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ **สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน**

ส่วนที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน และด้านที่ ๒ ผังเมือง

๑. ร้อยละของจำนวนถนนลาดยางในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ผลการประเมิน **ไม่มีบริการสาธารณะ** หมายความว่า มีถนนในความรับผิดชอบ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ถนนในความรับผิดชอบไม่มีความชำรุดเสียหายที่จะต้องซ่อมแซม
๒. ร้อยละของจำนวนถนนคอนกรีตในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ผลการประเมิน **การพัฒนาในอนาคต**
๓. ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบก ในเขต อบต. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัย ผลการประเมิน **ไม่มีบริการสาธารณะ** อบต.มีจุดเสี่ยงในความรับผิดชอบแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จุดเสี่ยงดังกล่าวได้จัดทำป้ายเตือนภัยครบทุกจุดแล้ว
๔. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ของ อบต. ในการณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ผลการประเมิน **การพัฒนาในอนาคต**
๕. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ผลการประเมิน **เท่ากับค่าเป้าหมาย**
๖. ร้อยละของจำนวนสายทางคลอง และลำธารสาธารณะ ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด หรือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ผลการประเมิน **ไม่มีบริการสาธารณะ** อบต.ลำน้ำชี. มีลำห้วยจะบก ,ลำห้วยจะเมิงที่อยู่ในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ลำห้วยดังกล่าวไม่ตื่นเงิน น้ำไหลผ่านได้ดี ซึ่งไม่เสียหายจนต้องปรับปรุง

๗. ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ **ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ** อบต.มีแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่แหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำในความรับผิดชอบไม่มีความชำรุด ต้นเงิน ที่จะต้องซ่อมแซม

๘. ร้อยละของจำนวนเครื่องสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ **ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ** มีเครื่องสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เครื่องสูบน้ำไม่มีความเสียหายที่จะต้องซ่อมแซม

๙. ร้อยละของจำนวนคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ **ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ** มีคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คลองส่งน้ำในความรับผิดชอบไม่มีความชำรุดเสียหายที่จะต้องซ่อมแซม

๑๐. ร้อยละของจำนวนระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ อบต. ที่บริหารโดย อบต. และรวมถึงที่บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ **ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ** มีระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ อบต.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระบบประปาในหมู่บ้านไม่มีความชำรุดเสียหายที่จะต้องบำรุงรักษา

ส่วนที่ ๒ ด้านการผังเมือง

๑๑. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. จัดทำ หรือปรับปรุง หรือร่วมดำเนินการจัดทำผังเมืองกับกรมโยธาธิการและผังเมือง **ผลการประเมิน ไม่ได้ดำเนินการ** ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๒. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ของ อบต. ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในงานด้านการผังเมือง **ผลการประเมิน ไม่ได้ดำเนินการ** ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

๓ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

๑๓. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแล และมีการติดตามผลออกเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำ ปรีกษาปัญหาสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุจาก อบต. **ผลการประเมิน ไม่ได้ดำเนินการ** ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๔. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือป่วยติดเตียง **ผลการประเมิน ไม่ได้ดำเนินการ** ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๕. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรม สมาคม ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรม สมาคม ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จัดขึ้น **ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ**

๑๖. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบรม. ดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการหรือการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ ผลการประเมิน **ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑๗. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบรม. ในการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผลการประเมิน **การพัฒนาในอนาคต**

๑๘. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ที่ขอรับการช่วยเหลือจาก อบรม. และ อบรม. ให้ความช่วยเหลือ หรือประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการสงเคราะห์ หรือฟื้นฟู หรือ อบรม. ประสานงาน และสงเคราะห์ให้เข้าสู่สถานสงเคราะห์คนชรา ผลการประเมิน **ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑๙. ร้อยละของจำนวนผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ อบรม. ที่ขอรับการช่วยเหลือจาก อบรม. และได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ ผลการประเมิน **ไม่มีบริการสาธารณะ**

๒๐. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบรม. ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่น หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ผลการประเมิน **เท่ากับค่าเป้าหมาย**

๒๑. ร้อยละของจำนวนสัตว์ที่ได้รับการสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้า หรือทำหมันตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ผลการประเมิน **เท่ากับค่าเป้าหมาย**

๒๒. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบรม. ในการตรวจสุขภาพิบาลอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในพื้นที่ ผลการประเมิน **การพัฒนาในอนาคต**

ด้านที่ ๔ ด้านการศึกษา

๔. ด้านการศึกษา

๒๓. ร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบรม. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผลการประเมิน **เท่ากับค่าเป้าหมาย**

๒๔. ร้อยละของจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในโรงเรียนอนุบาล และเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด อบรม. ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน ผลการประเมิน **เท่ากับค่าเป้าหมาย**

๒๕. ร้อยละของจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กในโรงเรียนอนุบาล และเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด อบรม. ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ผลการประเมิน **เท่ากับค่าเป้าหมาย**

๒๖. ร้อยละของจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา หรือด้านการเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์จาก อบรม. ผลการประเมิน **ไม่มีบริการสาธารณะ**

๒๗. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพหรือวิชาชีพ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด อบรม. หรือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบรม. ให้การสนับสนุนหรืออุดหนุน ผลการประเมิน **ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๒๘. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์หรือทักษะคอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันโลกดิจิทัล ให้แก่นักเรียนใน โรงเรียนในสังกัดของ อบต. หรือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุน ผลการประเมิน **ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๒๙. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม การส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดของ อบต. หรือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุน ผลการประเมิน **ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ด้านที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓๐. จำนวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่อบต.ได้ดำเนินการ ผลการประเมิน **สูงกว่าค่าเป้าหมาย**

๓๑. ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ อบต. สนับสนุนจัดตั้งขึ้น รวมทั้งจำนวนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยของมูลนิธิ สมาคม สมาชิก ชมรม หรืออื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายในเขตพื้นที่ ผลการประเมิน **ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๓๒. ร้อยละของจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยของ อบต. ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้งานได้ปกติ ๒๔ ชั่วโมง ผลการประเมิน **ไม่มีบริการสาธารณะ**

๓๓. จำนวนศูนย์หรือช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service ศูนย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ อบต. จัดให้มี หรือดำเนินการ ผลการประเมิน **เท่ากับค่าเป้าหมาย**

๓๔. ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้อง ทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือจากช่องทางสื่อ ออนไลน์อื่น ๆ ที่ส่งให้ อบต. ดำเนินการ และได้รับการแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือ จาก อบต. หรือการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ผลการประเมิน **เท่ากับค่าเป้าหมาย**

๓๕. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ในอาคารสูง หรืออาคารที่มีความเสี่ยงภัย หรือใน ชุมชน เช่น การซ้อมหนีไฟ การซ้อมดับเพลิง แผ่นดินไหว เป็นต้น ผลการประเมิน **เท่ากับค่าเป้าหมาย**

ด้านที่ ๖ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

๖. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

๓๖. ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปการผลิต กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพใหม่ ฯลฯ ที่ อบต. ส่งเสริม หรือให้ การสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่อง ผลการประเมิน **สูงกว่าค่าเป้าหมาย**

๓๗. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. ส่งเสริมหรือให้การสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปการผลิต กลุ่มการท่องเที่ยว หรือกลุ่มอาชีพอื่นๆ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่อง **ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต**

๓๘. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดให้มี ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า เป็นต้น **ผลการประเมิน ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๓๙. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว **ผลการประเมิน ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๔๐. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว **ผลการประเมิน ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๔๑. จำนวนแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา หรือแนะนำในการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ทั้งการให้คำปรึกษา หรือแนะนำผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก และการให้คำปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่ทำการสำนักงาน อบต. โดยตรง **ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย**

ด้านที่ ๗ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔๒. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต. ที่ถูกกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนตามหลักวิชาการ ของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง **ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย**

๔๓. ร้อยละของปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเชื้อในพื้นที่ อบต. ที่ถูกส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนตามหลักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง **ผลการประเมิน สูงกว่าค่าเป้าหมาย**

๔๔. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ของ อบต. ในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า ทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ำเน่าเสีย **ผลการประเมิน ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๔๕. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า ภัยจากไฟป่าการป้องกันไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากการเผาในที่โล่ง เป็นต้น **ผลการประเมิน ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๔๖. จำนวนครั้งที่ อบต. จัดส่งอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **ผลการประเมิน ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๔๗. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดค่าฝุ่น PM ๒.๕ **ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต**

ด้านที่ ๘ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

๘. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
๔๘. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบรม. ดำเนินการ หรือสนับสนุนในการ
ส่งเสริม หรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลการ
ประเมิน ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔๙. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และโบราณสถาน ที่ อบรม. ดำเนินการ หรือให้การส่งเสริมสนับสนุน ผล
การประเมิน ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน เพื่อทราบรายละเอียด
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลำตวน ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไป
-รับทราบ-

มติที่ประชุม

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ญัตติที่ ๓ พิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา ญัตติ การพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำตวนเป็นผู้เสนอญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และก่อนที่จะดำเนินการพิจารณา ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทำงบประมาณ และขั้นตอนการพิจารณาให้ที่
ประชุมสภาฯ ทราบ ขอเชิญครับ

เลขานุการสภาฯ

นางสาววรรณมาศฯ

ในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒ ญัตติที่ ๓ เรื่องการพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ข้าพเจ้า
ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี แล้วให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
อีกครั้ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ
๔๕(วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา เป็นสามวาระ โดย
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ที่ประชุม

ประธานสภา

รับทราบ

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ขอเชิญนายกได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมสภาฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประสาน บรรจจรณ์

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสาน บรรจจรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ขอชี้แจงผู้ตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

๑.๑.๑	เงินฝากธนาคาร	จำนวน	๗๑,๑๕๗,๙๑๗.๑๕	บาท
๑.๑.๒	เงินสะสม	จำนวน	๑๐๓,๘๙๔,๐๗๔.๑๔	บาท
๑.๑.๓	เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๒๐,๒๔๑,๖๐๔.๘๐	บาท
๑.๑.๔	รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่องหนผู้ผูกพันและยังไม่ได้ก่องหนผู้ผูกพัน	จำนวน		
	○ โครงการรวม		๐.๐๐	บาท
๑.๑.๕	รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้ผูกพัน	จำนวน	๔	โครงการ
	รวม		๒๑๗,๐๕๒.๐๐	บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒.๑ รับจริงจำนวน ๗๐,๒๐๕,๑๑๖.๘๓ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๒๕๐,๕๑๑.๒๕	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๖๙,๔๔๘.๓๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๓๔๙,๕๖๒.๕๖	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๐.๐๐	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๑๗๓,๙๕๓.๓๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๓,๑๓๘.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๒๘,๘๒๒,๓๙๓.๔๕ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๔๐,๕๓๖,๑๐๙.๙๗ บาท
๒.๒ หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	๑๒,๘๐๕,๕๕๐.๐๐ บาท
๒.๓ รายจ่ายจริงจำนวน	๕๔,๐๙๗,๕๗๕.๐๔ บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	จำนวน	๑๙,๗๗๕,๒๒๖.๒๔ บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๑๕,๘๓๔,๑๖๙.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๘,๔๘๑,๘๔๙.๓๘ บาท
งบลงทุน	จำนวน	๔,๙๖๕,๐๕๕.๐๐ บาท
เงินอุดหนุน	จำนวน	๕,๐๒๖,๒๗๕.๔๒ บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	๔๒๕,๐๑๙.๖๐ บาท
๒.๕ รายจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	๐.๐๐ บาท
๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๐.๐๐ บาท
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	๐.๐๐ บาท

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงควรถวายข้อบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน และโดยอนุมัติของนายอำเภอกระสัง

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณการรายรับเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๑๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๑๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๒๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๔๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณการรายจ่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น

๗๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๒๓,๑๕๖,๖๕๑.๐๐ บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๒๒,๘๓๘,๗๒๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๑๔,๐๓๕,๓๐๔.๐๐ บาท
งบลงทุน	จำนวน	๘,๔๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๕,๗๗๘,๘๒๕.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(๑) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	๐.๐๐ บาท
(๒) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	๐.๐๐ บาท
(๓) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๐.๐๐ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	๐.๐๐ บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๒๕๐,๕๑๑.๒๕	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๖๙,๔๔๘.๓๐	๕๐,๙๐๐.๐๐	๑๔๕,๘๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๔๙,๕๖๒.๕๖	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๗๓,๙๕๓.๓๐	๓๐๐,๑๐๐.๐๐	๑๕๔,๒๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๓,๑๓๘.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๘๔๖,๖๑๓.๔๑	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๒๘,๘๒๒,๓๙๓.๔๕	๒๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๘,๘๒๒,๓๙๓.๔๕	๒๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	๔๐,๕๓๖,๑๐๙.๙๗	๔๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๔๐,๕๓๖,๑๐๙.๙๗	๔๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๗๐,๒๐๕,๑๑๖.๘๓	๗๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑๙,๗๗๕,๒๒๖.๒๔	๒๓,๔๕๔,๗๕๒.๐๐	๒๓,๑๕๖,๖๕๑.๐๐
งบบุคลากร	๑๕,๘๓๔,๑๖๙.๐๐	๒๒,๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๒,๘๓๘,๗๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๘,๔๘๑,๘๔๙.๓๘	๑๒,๒๒๒,๖๔๘.๐๐	๑๔,๐๓๕,๓๐๔.๐๐
งบลงทุน	๔,๙๖๕,๐๕๕.๐๐	๘,๕๗๑,๐๐๐.๐๐	๘,๔๘๕,๕๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๕,๐๒๖,๒๗๕.๔๒	๕,๔๔๙,๖๐๐.๐๐	๕,๗๗๘,๘๒๕.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๕๔,๐๙๗,๕๗๕.๐๔	๗๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
 อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๗,๙๖๔,๙๖๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๐๔๙,๓๒๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๑๓,๖๔๔,๖๒๙
แผนงานสาธารณสุข	๓,๓๒๖,๒๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑,๐๔๗,๓๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๕๙๕,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔๔๐,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑,๔๙๐,๖๒๐
แผนงานการเกษตร	๕๒๕,๓๒๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๒๓,๑๕๖,๖๕๑
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๔,๓๐๐,๐๐๐

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	แผนงานงบทกลาง		
งบทกลาง		รวม	๒๓,๑๕๖,๖๕๑ บาท
	แผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารทั่วไป			
งบบุคลากร		รวม	๙,๔๑๒,๗๔๐ บาท
งบดำเนินงาน		รวม	๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท
งบลงทุน		รวม	๗๒,๐๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน		รวม	๓๐,๐๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น		รวม	๕,๐๐๐ บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ			
งบบุคลากร		รวม	๗๙๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน		รวม	๑๓,๐๐๐ บาท
งานบริหารงานคลัง			
งบบุคลากร		รวม	๓,๒๑๐,๗๒๐ บาท
งบดำเนินงาน		รวม	๑,๙๓๑,๐๐๐ บาท
งบลงทุน		รวม	๑๕,๕๐๐ บาท
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน			
งบบุคลากร		รวม	๓๕๕,๓๒๐ บาท
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
งบบุคลากร		รวม	๑,๒๑๖,๓๒๐ บาท
งบดำเนินงาน		รวม	๗๘๓,๐๐๐ บาท
งบลงทุน		รวม	๕๐,๕๐๐ บาท
	แผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			
งบบุคลากร		รวม	๗๙๔,๑๖๐ บาท
งบดำเนินงาน		รวม	๑๕๘,๐๐๐ บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
งบบุคลากร		รวม	๒,๓๙๗,๘๔๐ บาท
งบดำเนินงาน		รวม	๕,๒๖๕,๘๐๔ บาท
งบเงินอุดหนุน		รวม	๕,๐๒๘,๘๒๕ บาท
	แผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			
งบบุคลากร		รวม	๙๓๗,๒๐๐ บาท
งบดำเนินงาน		รวม	๖๐,๐๐๐ บาท

งานโรงพยาบาล			
งบบุคลากร	รวม	๗๒๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๐๒๙,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๒๐๐,๐๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	๓๘๐,๐๐๐	บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์			
งบบุคลากร	รวม	๘๖๑,๘๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๕๗,๕๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๔๘,๐๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	๓๐,๐๐๐	บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์			
งบดำเนินงาน	รวม	๕๐,๐๐๐	บาท
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานไฟฟ้าและประปา			
งบดำเนินงาน	รวม	๑๙๕,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๑๐๐,๐๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	๓๐๐,๐๐๐	บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน			
งบดำเนินงาน	รวม	๖๐,๐๐๐	บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			
งานกีฬาและนันทนาการ			
งบดำเนินงาน	รวม	๓๐๐,๐๐๐	บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			
งบดำเนินงาน	รวม	๑๓๐,๐๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	๑๐,๐๐๐	บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา			
งบบุคลากร	รวม	๒,๑๔๒,๖๒๐	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๓๔๘,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๒๔,๐๐๐	บาท
งานก่อสร้าง			
งบลงทุน	รวม	๗,๙๗๖,๐๐๐	บาท
แผนงานการเกษตร			
งานส่งเสริมการเกษตร			
งบบุคลากร	รวม	๓๕๕,๓๒๐	บาท
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ			
งบดำเนินงาน	รวม	๑๗๐,๐๐๐	บาท

จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน พิจารณานุมัติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ประธาน บรจจธรม์

(นายประธาน บรจจธรม์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

โดยมีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำดวนดำเนินการต่อไป

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ตามที่นายก็ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดวน ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ว่าควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่
อย่างไร ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา และก่อนที่จะพิจารณาว่ารับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติฯหรือไม่นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญครับ

เลขานุการสภาฯ

นางสาววรรณมาศฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ ลงมติก่อนที่จะสมาชิก สภาท้องถิ่น
ได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดย อนุโลม
แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ หาข้อยุติ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่า ราชการจังหวัด
ทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ให้ ดำเนินการภายใน
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้ง
มติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติ ไม่รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตาม วรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาใน
วาระที่สอง และวาระที่สามตามลำดับ

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง ส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาจะต้อง กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินด้วย

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอคำแปรญัตติ ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อุทธรณ์ใช้ตามแบบทำระเบียบนี้

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

ประธานสภาฯ

นายเจริญ พันธ์รัมย์

มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะซักถาม หรือจะอภิปราย(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการหรือไม่ ขอเชิญครับ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔

นายถาวร บรรจถรณ์

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายถาวร บรรจถรณ์ ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ ๑๔ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นปัญหาของบ้านตาเหืองในโครงการก่อสร้างเทพรัตนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านตาเหือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำดวน จากบ้านนายธีรพงษ์ พะไลรัมย์ ไปทางบ้านนายเลียง พิโสรัมย์ ถนนสายนี้จะประสบปัญหาน้ำท่วมตลอดในช่วงฤดูฝนเนื่องจากสภาพถนนเดิมมีสภาพต่ำและเป็นแอ่ง ถ้าได้รับการแก้ไขให้ถนนสูงขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอขอบคุณครับ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑

นายกรรชัย ก่อแก้ว

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายกรรชัย ก่อแก้ว ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ ๑๑ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและบรรจุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบ้านบุ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านลำดวน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนในห้วงฤดูฝน และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำดิบลงหนองถ้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบุ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ที่ประชุม

มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะซักถาม หรือจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ
-ไม่มี-

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

หากไม่มี ก่อนที่จะมีการขอมติในที่ประชุม กระผมขอพักการประชุมชั่วคราว ๑๕ นาที โดยเริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๑.๐๐ น.

พัก ๑๕ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๕ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

เมื่อสมาชิกสภาฯ เข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุมต่อเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติผมขอมติในที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติรับหลักการ ๑๗ เสียง

ไม่รับหลักการ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด “ไม่รับหลักการ” โปรดยกมือขึ้นครับ หากไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

มีมติรับหลักการ ๑๗ เสียง

ไม่รับหลักการ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

-เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น ในการประชุมวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ

เลขานุการสภาฯ

นางสาววรรณมาศฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติผู้ตราข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม วาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร ญัตติเกี่ยวกับการแปร ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนคำ

แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน ให้ คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือ ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่ น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

จึงขอแนะนำเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเสนอว่า ในการเลือก คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ โดยระเบียบและขั้นตอนแบบเดียวกันกับการเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะเสนอให้มีคณะกรรมการที่คนโดยมีจำนวนไม่ น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือกสมาชิกสภา เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบกับประกาศสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลลำดวน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังนี้

- ๑. นายศักดิ์ดา บรรดาดี ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
- ๑. นายจิรวัฒน์ นะรานรัมย์ กรรมการแปรญัตติ
- ๑. นางบุษบา หวังหมูกกลาง เลขานุการ/กรรมการแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภาฯ ดังกล่าว ได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไว้แล้วนั้น สมาชิก สภาท่านใดเห็นควรให้มีการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ใหม่ หรือไม่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

นายปราโมทย์ ซ้อนกลิ่น

ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติใหม่ครับ และขอ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นจำนวน ๓ คน

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ขอผู้รับรอง ๒ คน ถูกต้อง

- ผู้รับรอง ๑. นายวรวัตร อธรรมสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙
- ๒. นายถาวร บรรจจรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔

มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีกแล้ว ผมขอมติที่ ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ใหม่ และให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นจำนวน ๓ คน โปรดยกมือ มีมติเห็นชอบ พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ใหม่ และเห็นชอบให้ มีมติคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นจำนวน ๓ คน

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ลำดับต่อไป ขอเชิญคัดเลือกรับรองคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ก่อนการคัดเลือก
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภา

นางสาววรรณมาศฯ

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา ท้องถิ่นชุดต่างๆ
ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (๑) (๒)

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (๔) ฯลฯ

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก สภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อย กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การ
เสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำ
วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเห็นชอบให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็น
จำนวน ๓ คน นั้น ขอให้ท่านได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จำนวน ๓ คน โดยจะพิจารณาเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทีละคน จนครบจำนวน ๓ คน และขอให้ผู้มีผู้รับรอง
๒ คน ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ คนที่ ๑

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

นายเหลือ สังเกตกิจ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ กระผม นายเหลือ สังเกตกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ขอเสนอชื่อ นายปราโมทย์ ช้อนกลิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน คนที่ ๑

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

-ขอผู้รับรองด้วย ๒ คน ถูกต้อง

-ผู้รับรอง ๑. นายวรโชติ กำลั้งรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๘

๒. นายจิรวุฒิ นระรานรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗

มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญ แปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมจะถาม นายปราโมทย์ ช้อนกลิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 จะยอมรับเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ คนที่ 1 หรือไม่

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นายปราโมทย์ ช้อนกลิ่น

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ กระผม นายปราโมทย์
ช้อนกลิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ ยินดียอมรับเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๑

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ นายปราโมทย์ ช้อนกลิ่น เป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๑

-ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๒ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๒ พร้อมผู้รับรอง ๒ คน ขอเชิญ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

นางสาวลินดา มะลิซ้อน

-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวลินดา มะลิซ้อน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ขอเสนอชื่อ นางน้ำอ้อย รัตนะดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน คนที่ ๒

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

-ขอผู้รับรอง ๒ คน ถูกต้อง

-ผู้รับรอง ๑. นายบุญมี ศุนย์รัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐

๒. นายพิเชษฐ์ ทองนำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒

มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระทบจะถาม นางน้ำอ้อย รัตนะดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ จะยอมรับเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๒ หรือไม่

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒

นางน้ำอ้อย รัตนะดี

-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ ดิฉัน นางน้ำอ้อย รัตนะดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒ ยินดียอมรับเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๒

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางน้ำอ้อย รัตนะดี เป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๒

-ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๓ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๓ พร้อมผู้รับรอง ๒ คน ขอเชิญ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑

นายกรรชัย ก่อแก้ว

-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เคารพ กระทบ นายกรรชัย ก่อแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอชื่อ นายพิเชษฐ์ ทองนำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน คนที่ ๓

ประธานสภา

นายเจริญ พันธ์รัมย์

-ขอผู้รับรอง ๒ คน ถูกต้อง

-ผู้รับรอง ๑. นายปราโมทย์ ช้อนกลิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓

๒. นางบุษบา หวังหมู่กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๗ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระทบจะถาม นายพิเชษฐ์ ทองนำ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ จะยอมรับเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๓ หรือไม่

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
นายพิเชษฐ์

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ กระทบ นายพิเชษฐ์ ทองนำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ ยินดียอมรับเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๓

ประธานสภา
นายเจริญ พันธ์รัมย์

ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ **นายพิเชษฐ์ ทองนำ** เป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ คนที่ ๓

-สรุปแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จำนวน ๓ ท่าน เป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย

- ๑. นายปราโมทย์ ซ้อนกลิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
 - ๒. นางน้ำอ้อย รัตนดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒
 - ๓. นายพิเชษฐ์ ทองนำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
- ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการสภา
นางสาววรรณมาศ

ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม หลังจากที่ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น เพื่อให้คณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้นจึงขอนัดประชุมสมาชิกสภา ที่ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติเข้าร่วมการประชุม เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการฯ ในวันที่ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน(ห้องเล็ก)

มติที่ประชุม
ประธานสภา
นายเจริญ พันธ์รัมย์

รับทราบ

ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๘
นายวรโชติ กำลังรัมย์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรโชติ กำลังรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ ๑๘ ขอเสนอให้กำหนดเสนอคำแปร
ญัตติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๖ โดยเริ่มรับคำแปรญัตติในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. -
๑๘.๐๐ น. ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ใน
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ครบ และกำหนดให้กรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธานสภา
นายเจริญ พันธ์รัมย์

มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของ(ร่าง)ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

ประธานสภา
นายเจริญ พันธ์รัมย์

หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่ นายวรโชติ กำลังรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำดวน หมู่ที่ ๑๘ เสนอ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน	๑๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	๑ เสียง

ให้เสนอคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๖ โดยเริ่มรับคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. -
๑๘.๐๐ น. ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. และในวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำดวน และกำหนดให้ กรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จใน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภา
นายเจริญ พันธ์รัมย์

- ในวาระนี้ ท่านใดมีเรื่องอื่น ที่จะเสนอหรือไม่ หากไม่มี ในการประชุมสภาครั้งต่อไปกระผม
ขอนัดประชุมในวันศุกร์ ที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำดวน ในวันที่...ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือทำให้การประชุมครั้งนี้ลุล่วง
ไปด้วยดี ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) วรโชติ กำลักรั่มย์ ประธานกรรมการ

(นายวรโชติ กำลักรั่มย์)

(ลงชื่อ) วรวัตร อธรรมสุข กรรมการ

(นายวรวัตร อธรรมสุข)

(ลงชื่อ) จินตนา ทะเรรัมย์ กรรมการ/เลขานุการ

(นางจินตนา ทะเรรัมย์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน สมัยสามัญ สมัยที่..๓....ครั้งที่..๒...ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่...๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖.....

(ลงชื่อ) เจริญ พนิรัมย์

(นายเจริญ พนิรัมย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน